



ที่ สป ๐๐๑๗.๗/ว ๓๑๖๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
ลงวันที่รับ ๒๐๒๐๓
วันที่ 11 ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา 15-๐๙
<input checked="" type="checkbox"/> ก. <input type="checkbox"/> กง. <input type="checkbox"/> ขด. <input type="checkbox"/> นม.

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิมย์ สป ๑๐๒๗๐

๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หน้าปกแผ่นพับประชาสัมพันธ์หนังสือ “๑ เดียวในแผ่นดิน” จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้จัดโครงการอบรม “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” ให้กับข้าราชการในส่วนราชการต่างๆ โดยได้จัดไปแล้ว ๒๕ กรม ๑๐ กระทรวง ขณะเดียวกันสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย ก็ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ชาติเข้มแข็งมั่นคง” ให้กับข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นและภาคเอกชน โดยได้จัดร่วมกับจังหวัดต่าง ๆ ไปแล้ว ๒๒ จังหวัด โครงการทั้งสองมีวัตถุประสงค์สำคัญตรงกัน ในการปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการ และประชาชนคนไทยได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตระหนักถึงความสำคัญของพระราชดำริสและพระบรมราโชวาทที่จะต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ และสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย ได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรพิเศษให้กับโครงการทั้งสอง

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนม์มายุ ๘๘ พรรษา มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้จัดทำหนังสือ “หนึ่งเดียวในแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนคนไทยได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำคุณธรรมในพระบรมราโชวาท และพระราชดำริสมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท ที่ทรงทำเป็นแบบอย่างในการอุทิศเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง และประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด

ในการนี้จังหวัดฯ ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดซื้อหนังสือเล่มนี้ ในราคาพิเศษเล่มละ ๑๐๐ บาท จากราคาปกติ ๑๘๐ บาท รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการพิมพ์มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จะนำไปใช้จ่ายในโครงการ “ขับเคลื่อนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” และโครงการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือในโอกาสอื่นใดตามแต่จะเห็นสมควร

๒) ขอบความร่วมมือนในการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายหนังสือให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ในส่วนของอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิง ชาญพาณิชย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๗๐๒ ๕๐๒๑ - ๔ ต่อ ๓๓๕๓๑

สารบัญ

รักและภักดีจักรีวงศ์	๗
ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ยากไร้	๒๙
ทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ	๓๕
ราษฎรทุกซีกห่างทรงบรรเทา	๔๕
ทรงปิดเป่ามองภัยให้บ้านเมือง	๕๕
ราชันแห่งราชา	๖๓
พระราชอาผู้ทรงธรรม	๗๓
หลักการทรงงาน	๘๓
ดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง	๘๙
มั่นคงในสุจริต ชีวิตมีแต่ความงาม	๙๗
จิตสำนึกรับผิดชอบ ประกอบกิจใดก็ได้ผล	๑๐๗
อดทนอดกลั้น รางวัลคือความสำเร็จ	๑๑๕
ทำดียอมได้ดี ไม่มีเป็นอย่างอื่น	๑๒๓
ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ สิ่งที่ดียอมเกิดขึ้น	๑๓๑
มุ่งมั่นตั้งใจ ทำอะไรก็ไม่พลาด	๑๓๙
ทำงานอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล	๑๔๗
หนักแน่นมั่นคง ดำรงความเป็นกลาง รับฟังความเห็นคนอื่น	๑๕๗
ขยันหมั่นเพียรเรียนรู้ คือประตูสู่ความสำเร็จ	๑๖๗
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้	๑๗๗
สร้างตัวสร้างฐานะ ต้องไม่ละหลักค้อยเป็นค้อยไป	๑๘๗
ลงทุนด้วยการให้ ผลกำไรคือความสุข	๑๙๗
ผู้รักสามัคคี นำสิ่งที่ดีสู่บ้านเมือง	๒๐๕



ประวัติผู้เขียน

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโททางรัฐศาสตร์จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประสบความสำเร็จก้าวหน้ามาตามลำดับจนได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ในปี 2517 และทำงานให้สมาคมมาโดยตลอด ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมหลายสมัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ที่ปรึกษาสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย และ นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย

มีผลงานการเขียนหนังสือกว่า 35 เล่ม ทั้งหนังสือวิชาการและสารคดี หนังสือสารคดีเล่มแรกที่เขียนคือ “มองพม่า แลลาว ข้าเลื่องจีน” ได้รับรางวัลสารคดีดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ อีก 2 เล่มคือ “ชาวเขา” และ “คิดถึงเวียนนา” ได้รับรางวัลชมเชย

แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ “๑ เดียวในแผ่นดิน” เพื่อเผยแพร่ให้คนไทยทุกหมู่เหล่า ได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อบ้านเมือง และพสกนิกรชาวไทย น้อมนำคุณธรรมในพระบรมราโชวาท และพระราชดำริมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต ปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จิตสำนึกรับผิดชอบส่วนรวม และประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทที่ทรงทำเป็นแบบอย่าง ในการอุทิศเสียสละ เพื่อชาติบ้านเมือง และประชาชนชาวไทย มาโดยตลอด

ขจัตกัย บุรุษพัฒน์

ตุลาคม.58